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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 

วันพฤหัสบดีที ่29 สิงหาคม พ.ศ. 2567  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

 

************************ 
 

ผู้มาประชุม  

สมาชิกสภาเทศบาล 
1. นายสุเมธ    รัตนนาคินทร์  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายสมชาย   สังข์วิเชียร  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายจิณณ์ชยุต   สาราพฤษ  เลขานุการสภาเทศบาล 
4. นายกฤษดา   เสมอภพ   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายกะแมน   หมิแหม   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายขัตติยะ   อารีพร้อม  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายชยากร    ขำคม   สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายชำนาญ  เยี่ยมยนต์  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายทัตพงศ์   โภชนา   สมาชิกสภาเทศบาล   
10. นายธวัช    ศรีสมานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาล   
11. นายปริญญา   ไชยแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล   
12. นายปรีชา    พฤกษไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายภาคภูมิ   แสงแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายยะโกบ  พิทักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล   
15. ร้อยตรี โยธิน   กัลยา   สมาชิกสภาเทศบาล   
16. นายวิชาญ    ชุติธรพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. ร้อยโท วิโรจน์   วรรณกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายวีรภัทร  ศิริพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายวีระ   ไกรแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายสมชาย   โชติช่วง   สมาชิกสภาเทศบาล   
21. นายสมชาย   สุนทร   สมาชิกสภาเทศบาล   
22. นางสมฤดี    สุขบำเพิง  สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นางอนุสรณ์   เดชเดโช   สมาชิกสภาเทศบาล   
24. นายอุดมศักดิ์   ศรีตุลาการ  สมาชิกสภาเทศบาล  
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ผู้ลาประชุม 
- ไม่มี 

ผู้ขาดประชุม 
- ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ผู้บริหารเทศบาล  

  ๑. นายกณพ    เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  2. นายอนุสรณ ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  3. นายภาวินทร์   ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  4. นายฉัตรชัย    อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  5. นายวงศ์วชิร    โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  6. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  7. นายคำรพ  วงศ์พิศาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  8. นายวีรศักดิ์    รับไทรทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. นายชาคร  ไอยศูรย์  ปลัดเทศบาล 
2. นางวาสนา    รัจรัญ  รองปลัดเทศบาล  
3. นายวัชรินทร์  จงจิตร  รองปลัดเทศบาล รก. ผอ.กองการแพทย์ 
4. นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล 
5. นางบังอร  บุตรมะรัถยา ผู้อำนวยการสำนักคลัง 
6. นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักช่าง 
7. นายศักดา  โปจุ้ย  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
8. นายวัชกร  ไข่แก้ว  (แทน) ผู้อำนวยการสำนักการประปา 
9. นางระวิวรรณ   แก่นคง  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
10. นายสัญชาย  ชาตรีทัพ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
11. นางอรนงค์  ชูลำภ ู  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
12. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีรัตน์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
13. นายเกียรติศักดิ์ เทวเดช  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
14. นายโสภณ  จินตาคม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
15. นายพันธ์ศักดิ์   ชุมคช  ผู้อำนวยการส่วนการโยธา 
16. นายยงยุทธ    เหล่าเจริญเกียรติ    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
17. นางเกศแก้ว  ศิริวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
18. นางสาวสุทิดา จันทวาศ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน 
19. นายจรัญ  ทิพย์สิทธิ์ นิติกรชำนาญการ 
20. นางสาวกมลชนก กลิ่นหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
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21. นางสาวขวัญตา แสงราวี  นักจัดรายการวิทยุ 
22. นายณธัญญ์  เหล่าเจริญเกียรติ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
23. นายไกรสิทธิ์  สานุจิตต์ ช่างภาพประชาสัมพันธ์ 
24. นางสาววันวิษา สุวรรณ์  ช่างภาพประชาสัมพันธ์ 
25. นางสาวอรชุมา ดารากัย  ประชาสัมพันธ์ 
26. นางสาวญาดากุล เห็นจริง  ประชาสัมพันธ์ 
27. นางสาวยุวดี  บาลโรย  ประชาสัมพันธ์ 
28. นางสาวศิริแฟ้น แทนโป  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  กราบเรียน ท่านสุเมธ   รัตนนาคินทร์ ประธานสภาเทศบาลนคร
เลขานุการสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ที่เคารพ วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช มาประชุมครบองค์ประชุม จำนวน 24 คน โดย 
  มาประชุมขณะนี้ จำนวน  24  คน 
  ลากิจจำนวน  -  คน 
  ลาป่วย  -  คน 
  มาสาย  -  คน 
 
    กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้กรุณา
    จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และ
    ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและเข้าประจำที ่น ั ่งประธานเพ่ือ     
    ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ  
     (ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจุดธูปเทียนบูชา
    พระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และยืนเคารพเพลง    
    สรรเสริญพระบารมีและเข้าประจำที่นั่งประธานเชิญทุกท่านที่อยู่ในที่
    ประชุมนั่งลง) 
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นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์  เรียน ท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ประธานสภาเทศบาล ท่านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นครนครศรีธรรมราช ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 2 ประจำปี     
พ.ศ. ๒๕๖7 สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มาประชุมครบองค์
ประชุม กระผม ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช     
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 และจะดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเป็นลำดับต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 
    13 สิงหาคม พ.ศ. 2567  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช (ชั้น 5)  
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู ่ระเบียบวาระที ่ 2 เรื ่องรับรองรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567  
    ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)  
 

     ตามที่สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการประชุมสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 
    เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา   
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) นั้น เจ้าหน้าที่ได้จัดทำรายงานการประชุม
    ดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
    ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 น.       
    ณ ห้องทำการสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไปแล้ว ท่านสมาชิกสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะขอแก้ไขข้อความในวรรคใด ตอนใด
    เพ่ิมเติม ขอเชิญครับ  
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     ขอเชิญท่าน สมชาย  สังข์วิเชียร  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
     จากเขตเลือกตั้งที ่1 ครับ 
 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ที ่เคารพ   
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  สังข์วิเชียร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      
     สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 ประชุมเมื ่อวันอังคารที่         
    13 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช (ชั ้น 5) หน้าที ่ 57 บรรทัดที ่ 12 จากข้อความเดิม        
    นายสมชาย  สังข์วิเชียร ขอแก้ไขข้อความเป็น นายภาคภูมิ  แสงแก้ว                 
     ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ตามที ่ท ่านสมชาย  ส ังข ์ว ิ เช ียร สมาช ิกสภาเทศบาลนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี  พ.ศ. 2567 ประชุม
    เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น ๕) ซึ่งตามระเบียบฯ จะต้องมีสมาชิก
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรอง 2 ท่าน ขอเชิญท่านสมาชิกสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรองครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรองถูกต้อง 2 ท่าน คือ 
     1. นายกฤษดา  เสมอภพ 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 2 
     2. นายชำนาญ  เยี่ยมยนต์ 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะขอแก้ไข
ประธานสภาเทศบาล  ข้อความในวรรคใด ตอนใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  ไม่มีนะครับ ดังนั้นเมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช        
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 
2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 
กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นะครับ 



๖ 
 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจำปี พ.ศ. 2567 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ขอได้โปรดยกมือครับ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง 1 เสียงครับ
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แห่งนี ้เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ 
    สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567 
    เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)  
    นะครับ  
   

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  กระทู้ถาม 
    - ไม่มี 

     
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 4.1 เรื ่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วาระ 2)  

4.2 เรื ่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วาระ 3) 



๗ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น
ประธานสภาเทศบาล  ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  

   4.1 เรื ่องขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ                            
         รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วาระ 2) 

     ตามที ่สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมสภา        
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 
    เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567 ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระที่ 1 และเห็นชอบ  
    ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นเวลา 3 วัน โดยเริ่มตั้งแต่ 

๑. วันที่ 14 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
๒. วันที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
๓. วันที่ 16 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

    และกำหนดสถานที่รับคำแปรญัตติในวันดังกล่าว ณ ห้องทำการสมาชิกสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กำหนดวันประชุม
    คณะกรรมการแปรญัตติร ่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี       
    งบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2567  เวลา 13.30 น. 
    ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)   
     บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได ้ประช ุมและพิจารณาเสร ็จแล้ว                       
              และคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี     
    งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี     
    งบประมาณ พ.ศ. 2568 และรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ
    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
    ตามร่างเดิมให้กับประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อนำเสนอ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 แล้ว     
    ซ ึ ่ งจากการตรวจสอบรายงานการประช ุมคณะกรรมการแปรญัตติ        
    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แล้ว 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
    พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65 ข้อ 50 ความว่า  
     “เมื ่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ        
    ร่างข้อบัญญัตินั ้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้ง      
    รายงานและบันทึกความเห็นยื ่นต่อประธานสภาท้องถิ ่น  รายงานนั้น     
    อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง 



๘ 
 

    การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น
    เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการ
    สงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิก
    สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณี
    ต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
     ให ้คณะกรรมการแปรญัตติไปร ่วมประช ุมสภาท้องถิ ่นด ้วย        
    เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น”               

     ดังน ั ้น จ ึงขอเร ียนเช ิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ           
    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
    รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ                                                   
                                    รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบในโอกาสนี้ 
    ขอเชิญครับ 

 
นายกะแมน  หมิแหม   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ    
กรรมการ/เลขานุการแปรญัตติฯ คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกะแมน  หมิแหม     
    เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขออนุญาตแจ้งรายงานการประชุมของ
    คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2568 ดังนี้ 
 

รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2567 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

...................................... 
ตามที ่สภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราช ได ้ม ีมต ิในคราวประชุมสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567 ให้มีการเสนอ 
คำแปรญัตติร ่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2568 นับแต่สภามีมติ                  
รับหลักการในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567 จนถึงวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567 รวมเวลา 3 วัน นั้น 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มาประชุมครบองค์ประชุม และสรุปสาระสำคัญ 
ดังนี้ 

 



๙ 
 

คณะกรรมการแปรญัตติได้ทำการตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ตั้งแต่ในส่วนที่ 1 – ส่วนที่ 3 และประมาณการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายละเอียดถูกต้อง ประหยัด รอบคอบ และชอบด้วย
ระเบียบทุกประการ 
  การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ปรากฏว่า    
ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารเทศบาลท่านใดยื่นคำขอแปรญัตติ 

  จึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเทศบัญญัติเดิมทุกประการ 

เลิกประชุมเวลา 14.45 น. 

 

   (ลงชื่อ)               ปริญญา ไชยแก้ว  ประธานกรรมการฯ 
(นายปริญญา ไชยแก้ว) 

 
 

   (ลงชื่อ)    ภาคภูมิ   แสงแก้ว  กรรมการฯ 
              (นายภาคภูมิ   แสงแก้ว) 
 
   (ลงชื่อ)    กฤษดา เสมอภพ  กรรมการฯ 
     (นายกฤษดา เสมอภพ) 

 
 

   (ลงชื่อ)     สมชาย สังข์วิเชียร กรรมการฯ 
     (นายสมชาย สังข์วิเชียร) 

 
 

(ลงชื่อ)              วีระ  ไกรแก้ว  กรรมการฯ 
           (นายวีระ  ไกรแก้ว) 

 
 

(ลงชื่อ)      สมชาย   สุนทร  กรรมการฯ 
                    (นายสมชาย   สุนทร) 

    
   (ลงชื่อ)    กะแมน หมิแหม  เลขานุการ/กรรมการฯ 
             (นายกะแมน หมิแหม) 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านกะแมน  หม ิแหม  สมาช ิกสภาเทศบาลนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั ้งที ่ 3 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ     
    แปรญัตติร ่างเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ       
    พ.ศ. 2568 ครับ 



๑๐ 
 

     ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทุกท่านได้รับทราบ
    ผลการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี      
    งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ      
    งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ไปแล้วนะครับ     
    ซึ ่งปรากฏว่าตามระยะเวลาที ่กำหนด ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลนคร       
    นครศรีธรรมราชและคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด         
    ขอแปรญัตติร ่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ       
    พ.ศ. 2568 แต่อย่างใด 

    ดังนั้น ก่อนที่เข้าสู่การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวาระที่ 2 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลนคร
   นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ  
   การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2568 ในวาระท่ี 2 ขอเชิญครับ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
เลขานุการสภาเทศบาล  และสมาช ิกสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราชผ ู ้ทรงเก ียรต ิ  ท ุกท ่าน          
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา                       
            ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. ๒๕65 ข้อ 51                  
     ความว่า 
     “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ
    ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที ่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น      
    เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
      ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วย
    กับการแก้ไขในข ้อใดแล ้ว ไม ่ให ้เสนอขอแปรญัตติหร ือเสนอญัตติ                
    ขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก    

    ถ้าข้อความในข้อใดที ่ได ้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่อง                 
   ในสาระสำคัญ ที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นจะลงมติให้ส ่งปัญหานั ้นไปให้                               
    คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้                       
                มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการ  
   แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอัน
   ระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่น ๆ  ต่อไป สภาท้องถิ่น
   อาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้  
    ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณา
   รวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสาม
   ก็ได้ 



๑๑ 
 

     เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื ่นรายงานการพิจารณาข้อที ่ได้
    ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่
    สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณี
    ต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
     ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะ
    ข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น” 

    จึงขอเรียนเสนอให้ที่ประชุมรับทราบครับ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ชี ้แจง
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบและข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระที่ 2 ให้ที่ประชุม
    ได้รับทราบ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คงเข้าใจแล้ว     
    นะครับ  

    ต่อไป กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
   นะครับ  
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดเห็นชอบ          
   ขั้นแปรญัตติวาระที่ 2 ให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ ตามมติที่ประชุม  
   คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี     
   งบประมาณ พ.ศ. 2568  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาอยู่ครบองค์ประชุม เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง  ครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ  
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไม่เห ็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชงดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 



๑๒ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แห่งนี้มีมติเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ในขั้นแปรญัตติวาระที่ 2 ให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ ตามมติที่ประชุม                                
              คณะกรรมการแปรญัตติร ่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี                        
               งบประมาณ พ.ศ. 2568 นะครับ 
 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

    4.2 เรื ่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                          
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วาระที ่3) 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปวาระที ่ 4.2 เรื ่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  (วาระที่ 3) กระผม
    ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงระเบียบและ
    ข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระท่ี 3 ขอเชิญครับ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ     
เลขานุการสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
                          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา                  
          ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65 ข้อ 52 ความว่า 

 “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่     
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

     ในการพิจารณาวาระนี ้ ให้ที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นลงมติว่าจะให้   
    ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่”  

    จึงขอเรียนเสนอให้ที่ประชุมรับทราบครับ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจง
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบและข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระที่ 3 ให้ที่ประชุม                  
       ได้รับทราบและท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คงเข้าใจแล้ว                       
            นะครับ  

    ดังนั้น ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี       
   งบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระท่ี 3 จะไม่มีการอภิปราย นะครับ  
    ต่อไป กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
   นะครับ 
  



๑๓ 
 

สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขอได้       
โปรดยกมือครับ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาอยู่ครบองค์ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 23 เสียง ครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ  
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชงดออกเสียง 1 เสียงครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แห่งนี ้เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
          
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง นายกเทศมนตรี แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2567 

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง นายกเทศมนตรี แจ้งต่อสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาลนครนครศร ีธรรมราช ประจำป ี พ.ศ. 2567 ขอเชิญ            
ท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แจ้งต่อสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 

 
 
 



๑๔ 
 

นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

    ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการ
    การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้ขอความร่วมมือ                                                      
                               ให้เทศบาลดำเนินการตามขั ้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง โดยบันทึกข้อมูล                                    
              ตามแบบประเมิน จำนวน 2 แบบ ได้แก่  

 1. แบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเทศบาล (แบบเทศบาล 1)                                                 
 2. แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล    
(แบบเทศบาล 2) 
 ประกอบด้วย (แบบเทศบาล 2 - 1 ถึง 2 – 6) จำนวน 6 แบบ 
สำหรับการรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ จำนวน 8 ด้าน ดังนี้ 

      ด้านที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       ด้านที่ 2 ด้านการผังเมือง 
     ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  
      ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา 
      ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบปลอดภัย 
       ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว 
                และการลงทุน 
       ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
       และโบราณสถาน 

ซึ่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้แต่งตั้งคณะทำงานประเมิน
   มาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ตามคำสั่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                           
      ที่ 2431/2567 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เพื่อดำเนินการ                       
      ประสานงานจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามแบบประเมิน (โดยใช้ข้อมูล                  
         ผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) แล้วนำข้อมูลในแต่ละด้าน                              
                       ที่คณะทำงานรวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาบันทึกข้อมูลลงระบบประเมินผลฯ                       
     แบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก.ถ.แล้วเสนอให้ผู้บริหารทราบ 
    กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้ลงนามใน
   ประกาศรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
   ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 
   2567 เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินฯ และรายละเอียด     
   ผลการประเมินฯ ดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารที ่ได้แจ้งให้สมาชิกสภา     
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชทุกท่าน ทราบแล้ว 



๑๕ 
 

    จึงเรียนมาเพื่อแจ้งต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
   ได้รับทราบต่อไป 
   

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบค ุณท ่านนายกเทศมนตรีนครนครศร ีธรรมราช ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับทราบ นะครับ    

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่      
   ญัตติที ่ 6.1 ขอเสนอญัตติเรื ่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม   

 เพื่อคืนเงินค่าภาษีที่ดินและสิ ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 
 สำนักคลัง เป็นเงิน 4,871.59.- บาท (สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท   
 ห้าสิบเก้าสตางค์) 

 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องญัตติที่เสนอใหม่ ญัตติที่ 6.1 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืนเงินค่าภาษีที่ดินและ
    สิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 สำนักคลัง เป็นเงิน 4,871.59.- บาท          
    (สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์) ขอเชิญ ท่านกณพ  เกตุชาติ 
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนคร      
    นครศรีธรรมราช  ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติ
    ที่ 6.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืนเงินค่าภาษี
    ที่ดินและสิ ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 สำนักคลัง เป็นเงิน       
    4,871.59.- บาท (สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์) กระผม
    ขออนุญาตมอบหมายให้นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช        
    ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 
 
 
 



๑๖ 
 

นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาช ิกสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราชผู ้ทรงเก ียรต ิ ท ุกท่าน              
    กระผมนายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 

      ญัตติ 
        สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

           15  สิงหาคม  2567 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืนเงินค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี         
พ.ศ.2566  

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืนเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 ซึ่งได้บันทึกไว้เป็นรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับเจ้าของทรัพย์สิน 
ราย นางประไพศรี  ศศิธรเวชกุล จำนวน 4,871.59 บาท (สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์)  

เนื่องจากเทศบาลได้เรียกเก็บเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เกินกว่าที่ควรจะเสีย กล่าวคือ 
โฉนดที่ดินทั้งหมด 2 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง พบรายการแจ้งประเมินของสิ่งปลูกสร้าง ลำดับที่ 2 
โฉนดที่ดินเลขที่ 35866 เนื้อท่ี 2 งาน 7.7 ตารางวา ได้โอนเป็นที่สาธารณประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม  
2561 มีผลทำให้จำนวนเงินที่ต้องชำระสูงขึ้น ไม่ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง จึงคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างใหม่ ดังนี้  
  รายการคำนวณเดิม จำนวนภาษีท่ีต้องชำระ 8,038.17 บาท หักส่วนลดร้อยละ 15 รวมเงิน
ภาษีที่ต้องจ่าย 6,832.44 บาท ค่าปรับ 2,732.98 บาท เงินเพิ่ม 409.95 บาท รวมภาษีที่ชำระไว้แล้ว 
9,975.37 บาท 

รายการคำนวณใหม่ จำนวนภาษีที่ต้องชำระ 4,112.64 บาท หักส่วนลดร้อยละ 15 รวม
เงินภาษีที่ต้องจ่าย 3,495.74 บาท ค่าปรับ 1,398.30 บาท เงินเพิ่ม 209.74 บาท รวมภาษีที่ต้องชำระ 
5,103.78 บาท 

ตามข้อเท็จจริง เจ้าของทรัพย์สินได้ชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกินกว่าที่ควรจะเสีย 
เจ้าของทรัพย์สินจึงมีสิทธิที ่จะได้รับเงินค่าภาษีที่ชำระไว้ เกินคืน  รวมเป็นเงินทั้งสิ ้น  4,871.59  บาท  
(สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
มาตรา 54 “ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียภาษีเกินกว่าจำนวนที่ต้องเสีย ไม่ว่าโดยความผิดพลาด
ของตนหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน” 



๑๗ 
 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 

ข้อ 103 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะ  
ของลาภมิควรได้ภายในกำหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงินรายรับโดยถือปฏิบัติตาม  
ข้อ 104 และ ข้อ 105 

ข้อ 104 การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ 103 ให้ตรวจสอบและมีสาระสำคัญดังนี้ 
(1) เหตุผลความจำเป็นในการถอนคืนเงินรายรับที่นำส่งเป็นเงินรายรับที่นำส่งแล้ว 

ข้อ 105 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนี้ 
(2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่า

ถูกต้อง ให้จ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 

  

 (ลงชื่อ)             กณพ  เกตุชาติ                 ผู้เสนอ    
          

                      (นายกณพ  เกตุชาติ) 
       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอื่นอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
   จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืนเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 
   พ.ศ. 2566 สำนักคลัง เป็นเงิน 4,871.59.- บาท (สี ่พันแปดร ้อย         
   เจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์) ขอได้โปรดยกมือ 

 
 



๑๘ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื ่อคืนเงินค่าภาษีที ่ดินและสิ ่งปลูกสร้าง                            
    ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 สำนักคลัง เป็นเงิน 4,871.59. - บาท          
    (สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์) 

 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอ่ืน  ๆ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราชท่านใด มีเรื ่องอื ่น ๆ ที ่จะนำเสนอต่อสภาเทศบาลนคร        
    นครศรีธรรมราชในวันนี้  ขอเชิญครับ 

 ขอเช ิญท่าน  ว ิชาญ  ช ุต ิธรพงษ์ สมาช ิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1 ครับ 
 

นายวิชาญ  ชุติธรพงษ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหารเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนสมาชิกสภา     
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวิชาญ  ชุติธรพงษ์  
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1 เมื่อสัปดาห์      
    ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนัก มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจากการถมดิน 
    เมื่อก่อนทิศทางการไหลของน้ำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซอยพัฒนา 1 



๑๙ 
 

    ระหว่างซอยบัณฑิตศักดิ์กับซอยแยก 1 เป็นซอยเล็ก ๆ ขนาดกว้าง 1 เมตร 
    ความยาว 15 เมตร มีครัวเรือนทั้งหมด 5 ครัวเรือน ผมได้เข้าไปดู น้ำท่วม
    ในบ้าน ที่นอน เตียง เปียกน้ำหมด ผมได้ประสานมาทางสำนักช่างว่าจะขอ
    ปั๊มน้ำแบบจุ่มหรือไดไว่เพื่อจะสูบน้ำออกเพราะว่าเป็นซอยเล็ก เครื่องยนต์
    ประเภทคานหามไม่สามารถเข้าไปได้ ถ้าปั๊มน้ำแบบจุ่มนี้ชาวบ้านสามารถใช้
    ไฟฟ้าและบริหารจัดการเองได้ เมื่อน้ำลดแล้วให้ชาวบ้านเก็บรักษาไว้ให้ 
    ปรากฏว่าทางสำนักช่างได้ขอไปยังสำนักการประปา เพราะว่าสำนักช่างไม่มี 
    สำนักการประปาประสานว่าจะนำไปให้ ผมก็รออยู่ สักพักเจ้าหน้าที่ช่างของ
    สำนักการประปาก็ได้แจ้งว่าปั๊มน้ำเสียหมด ไม่สามารถที่จะใช้ได้ ซึ่งผมก็รออยู่
    เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ผมต้องการเสนอว่าควรจะซื้อปั๊มน้ำ
    ไดโว่ขนาด 2 นิ้ว ที่มีสายสูบส่งแบบผ้า ซึ่งรถสามารถเหยียบได้โดยไม่เสียหาย  
    ให้มาก ๆ เพราะในขณะนี้การเปลี่ยนแปลงของซอยแต่ละซอยจำเป็นต้องใช้
    ปั๊มน้ำแบบนี้ จึงขอเรียนไปยังท่านคณะผู้บริหารว่าจะจัดเตรียม เพราะว่า
    ช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้ว ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านวิชาญ  ชุติธรพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด มีเรื่อง 
    อื่น ๆ ที่จะนำเสนอต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในวันนี้อีกหรือไม่
    ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมต้อง     
    ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในเขต 1 นะครับ ที ่ได้นำปัญหา   
    ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในซอยพัฒนา 1 มาปรึกษากันในสภา
    เทศบาลแห่งนี้ ในส่วนของปั๊มไดโว่นั้นจะเร่งดำเนินการให้ทั้งสำนักช่างและ
    สำนักการประปาสามารถใช้งานได้ แต่ในกรณีเร่งด่วนขอให้ประสานที่     
    หมายเลข 199 ได้ทัน ซึ่งทางฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีการ
    ซักซ้อมกันอยู ่ทุกสัปดาห์ในเรื ่องของอุปกรณ์ ปั ๊มน้ำ รถ และอุปกรณ์    
    ช่วยเหลือพี ่น ้องประชาชน ทั ้งในส่วนของอุปกรณ์ และการซักซ้อม           
    การปฏิบัติให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ในกรณีที่ปั ๊มต่าง ๆ เสีย ขอให้
    ประสานที่หมายเลข 199 ได้ทันที เจ้าหน้าที่พร้อมกับอุปกรณ์จะได้เข้าไป
    ดำเนินการโดยทันท ี
 



๒๐ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศร ีธรรมราช   
ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด มีเรื ่องอื่น ๆ ที่จะ
    นำเสนอต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในวันนี้อีกหรือไม ่ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญท่านกฤษดา  เสมอภพ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ครับ 
 
นายกฤษดา  เสมอภพ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติ และฝ่ายบริหาร ที่เคารพ
    กระผมนายกฤษดา  เสมอภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      
    เขตเลือกตั้งที่ 2 กระผมมขี้อสอบถามจากกรณีพวกเราอยู่ฝ่ายการเมืองต้อง
    ลงพื้นที่อยู่กับชาวบ้านตลอด วันนี้ผมจะสอบถามว่า รถดูดท่อของเทศบาลมี
    จำนวนกี่คัน ใช้การได้ก่ีคัน เมื่อลงหน้างานชาวบ้านประสานมาขอมา คำพูด
    ที่ชาวบ้านพูดมา รถเสียอีกแล้วใช่มั ้ย เมื่อวานผมลงพื้นที่ที ่ซอยอิสลาม      
    ผมจำเป็นต้องขอกำลังคนเพื่อเป็นการดูดล้างท่อรับหน้าฝน ผมอยากเรียนถามว่า
    ปัญหาที่เกิดในสำนัก/กอง ผมไม่รู ้ว่าเค้าจะมีปัญหาอะไรกันอยู่ ถามว่า    
    ปัญหาที่เกิดนั้น เกิดจากคนหรือเกิดจากอำนาจในสั่งซื้อสั่งซ่อมเครื่องจักรกล 
    ขอบคุณมากครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านกฤษดา  เสมอภพ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช 
     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ  
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ    
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชครับ ในส่วนของการบริหาร   
    จัดการเรื ่องของรถดูดท่อนี้ ขอมอบท่านรองนายกเทศมนตรีฯ และท่าน
    ผู ้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม ที่ได้กรุณาชี ้แจงต่อสภา                               
           เทศบาล แห่งนี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศร ีธรรมราช 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ครับ  
 
 
 



๒๑ 
 

นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ    
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอบคุณสำหรับคำถามครับ 
    เพราะว่าเป็นเรื ่องที่เราเตรียมอยู่ตลอดมาในของช่วงการทำงานนะครับ     
    โดยเฉพาะเรื่องของการพยายามป้องกันปัญหาแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วม
    นะครับ ซึ่งที่ผ่านมาก็พยายามที่จะลงสู่หน้างาน และขอขอบคุณท่านสมาชิก
    สภาเทศบาลทุกท่านที ่พยายามบอกให้แก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านนะครับ      
    ก็เป็นปัญหาที่ทางฝ่ายบริหารได้พยายามที่จะติดตามกำชับดูแลให้ปฏิบัติ
    หน้าที่อย่างเต็มที่นะครับ แต่ด้วยปัญหาเรื่องของตัวรถที่บางคันมีสภาพ   
    การใช้งาน สักครูผ่มอยากจะให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    ได้ช่วยอธิบายเพิ่มเติม บางคันก็อายุมากครับอายุมากผมว่าน่าจะใกล้เคียง
    กับท่าน สท.บางท่านด้วยซ้ำไปนะครับ 20 ปีเป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าเราพยายาม
    ที่จะติดตามเรื่องของการซ่อมนะครับแล้วก็ทราบว่าบางคันก็อยู่ที ่อู ่ซ่อม
    ตอนนี้ ส่วนบางคันที่ลงหน้างานอย่างเช่นเมื่อวานก็มีปัญหาเรื่องการเสียอีก
    ก็คิดว่าเรื่องนี้ผู้บริหารทุกคนโดยเฉพาะการติดตามก็อยู่ในสายตาเรื่องของ
    รถดูดท่อ เชื่อว่าอยู่ในระบบการซ่อมแซมที่พยายามให้มีประสิทธิภาพให้ดี
    ที่สุดเพื่อจะเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในช่วงใกล้หน้าฝนนี้นะครับ    
    ผมอยากให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ช่วยอธิบายเพิ่มเติม
    เรื่องของรถดูดท่อครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช ครับ  
     ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครับ  
 
นายพงษ์ศักดิ์  ศรีรัตน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ     
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านคณะผู้บริหารทุกท่าน 
    กระผมนายพงษ์ศักดิ์  ศรีรัตน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    นะครับ สำหรับในการบริหารจัดการรถดูดท่อตอนนี้มีรถดูท่อทั้งหมด 5 คัน
    ใช้งานได้ 3 คัน ได้แก่ ทบ 107 , ทบ 88 , ทบ 135 นะครับ รถดูดท่อคัน
    ที่ลงหน้างานเมื่อวาน คือ ทบ 135 อาการเสียคือ สายพานหย่อน จากการ
    สอบถามที่หน้างาน เดิมมีสายพาน 5 เส้น หย่อนไป 3 เส้น จึงส่งผลให้อีก 
    2 เส้นมีการหย่อน ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้รับทราบแล้วและได้ประสานทาง    
    อู่ธรรมราช เพื่อที่จะนำรถเข้าซ่อม รับแจ้งจากหน้างานเมื ่อตอนเช้าว่า      
    พนักงานขับรถได้นำรถไปเปลี่ยนสายพานทั้ง 5 เส้น และในส่วนของคำร้อง
    ที่ประชาชนได้เขียนคำร้องเข้ามา ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้ยังมีคำร้อง
    ตกค้างอยู่หลายคำร้อง เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเราประสบปัญหารถดูดท่อ 



๒๒ 
 

    มีอาการเสีย ซึ่งจะได้ทยอยดำเนินการไปตามคำร้องไปตามลำดับของการร้อง
    เข้ามานะครับ ที่ทำให้ช้าไปเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนัก ก็เลย
    ไปจุดที่วิกฤติที่อาจจะก่อให้เกิดน้ำขัง เป็นภาวะน้ำท่วมเฉียบพลันได้นะครับ 
    ถ้าหากคลายจากภาวะฝนตกหนักจะทยอยไล่แก้ปัญหาตามคำร้องที่      
    ประชาชนได้ร้องเข้ามานะครับ ในส่วนของการซ่อมก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่อง 
    งบประมาณและคำสั่งการนะครับ ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบพัสดุนะครับก็ไม่ได้
    มีปัญหาอะไรในการส่งรถนำซ่อมครับ ขอนำเรียนที่ประชุมสภาเทศบาล  
    เพ่ือทราบนะครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านกฤษดา  เสมอภพ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ  
 
นายกฤษดา  เสมอภพ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติ และฝ่ายบริหารที่เคารพ
    กระผมนายกฤษดา  เสมอภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      
    เขตเลือกตั้งที่ 2 กระผมมีข้อข้องใจเรื่องอู่ซ่อมทำไม่มีเพียงอู่เดียว ท่านก็รู้ว่า
    จังหวะนี้คือมันจะเข้าหน้าฝนแล้วเราต้องเตรียมการทำไมไม่เข้าอู่อื่นครับ
    ขอบคุณมากครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอเชิญท่านปริญญา  ไชยแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ประธานสภาเทศบาล   นครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 2  
 
นายปริญญา  ไชยแก้ว     กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
    กระผมนายปริญญา  ไชยแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      
    เขตเลือกตั้งที่ 2 จะได้ต่อเนื่องจากท่านกฤษดา  เสมอภพ นะครับ เกี่ยวกับ
    เรื่องรถดูดท่อและการซ่อม คือผมต้องการฝากไปถึงฝ่ายบริหารว่าขั้นตอน
    การซ่อมแซมหรือว่าอย่างไร คือได้อธิบายมาระดับหนึ่งแต่ผมคิดว่าชาวบ้าน
    เขาไม่ได้เข้าใจในเหตุนี้นะครับ เขามีแต่ถามว่าเสียอีกแล้ว เสียเมื่อไหร่   
    แล้วทำไมเสียบ่อย นั่นคือปัญหานะครับ ปัญหาที่กังวลของสมาชิกทุกคนที่
    ลงหน้างานก็คือใกล้จะถึงหน้าฝนเราจะรับมือกันยังไง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
    ซ้ำซาก ผมอยากฝากผู้บริหารว่าขอให้แก้ปัญหาโดยเด็ดขาดเพราะว่าตรงนี้
    มันต้องมีปัญหาต่อเนื่องเพราะว่าท่านผู้บริหารได้บอกแล้วว่ารถเก่า แต่เรา
    อ้างแบบนี้อยู่เรื่อย ๆ ไม่ได้ เราต้องแก้ไขปัญหาโดยเด็ดขาด นั่นคือให้ฝ่าย
    บริหารได้พิจารณาว่าตรงนี้เหมาะสมแล้วหรือยังกับงบประมาณการซ่อมไป



๒๓ 
 

    หลายๆ บาทแล้ว เผื่อมีการเปลี่ยนแปลง ได้ซื้อใหม่หรือเปล่า จึงขอฝากและ
    ไม่อยากให้เกิดปัญหาซ้ำซากนะครับ ขอบพระคุณมากครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านปริญญา  ไชยแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช ครับ  
     ขอเชิญท่านชยากร  ขำคม สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายชยากร  ขำคม     กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ   
    ผมนายชยากร  ขำคม  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขต
    เลือกตั้งที่ 2 ซึ่งผมมีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารว่า
    มีการฝากเรื่องมาถึงผู้บริหารในเรื่องของชมรมคนรักสุขภาพครับที่ไปจัด
    กิจกรรมทุก ๆ วันอาทิตย์ริมกำแพงเมืองเก่า เนื่องจากผมก็อยู่ในชมรมของ
    คนรักสุขภาพพร้อมด้วยท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านธวัช  ศรีสมานุวัตร   
    ก็ได้ฝากเรื ่องมาครับว่าการทำกิจกรรมนั ้น ส่วนมากจะทำกิจกรรมที่          
    ริมกำแพงเมืองเก่า ที่ร้านน้ำชาของลุงทอง ซ่ึงไม่มีเต็นท ์เขาทำที่โล่งอยู่แล้ว 
    แต่ว่าช่วงที่จะเข้าหน้ากับฝนต่อไปเดือนสองเดือนข้างหน้านี้ครับ  เขาจะ
    เลื่อนจากริมกำแพงเมืองเก่าสถานที่โล่งแจ้งตรงนั้นมาจัดที่ใต้สะพานเพ่ือ
    หลบฝน แต่ผมก็เข้าไปดูแล้วความสะอาดเรื่องทิ้งขยะของร้านน้ำชาที่ติดถนน 
    ผมก็เข้าไปดูแล้วนะครับว่ามันมีปัญหาจริงๆ แต่ว่าผมก็ได้คุยกับสารวัตรเขต
    ว่าช่วยไปจัดการกวาดหยากไย่ ใยแมงมุมแล้วก็เก็บขยะตรงนั้นเรียบร้อยครับ 
    แต่มีอีกเรื่องครับชมรมคนรักสุขภาพนี้จะจัดกิจกรรมตอนหัวรุ่งประมาณตี 4 
    ตี 5 เขาจะไปกันแล้วครับ โดยภาวะผู้สูงวัยด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมตรงนั้น
    โดยท่านสุทิน  มหาสุข ท่านผู้ว่าฯ วิชม  ทองสงค์ และสมาชิกหลาย ๆ คนผมจะ                              
     ขอความอนุเคราะห์ว่าให้ช่วยไปติดไฟ หรือไฟสปอร์ตไลท์สัก 1 ดวงหรือว่า                     
                 ไฟที่ติดถาวรก็ได้ครับ เรื่องนี้ทางชมรมก็ได้ฝากกับท่านนายกเทศมนตรีฯ มาแล้วด้วย                                    
       ทีนี้ผมก็มาปรึกษาว่าจะฝากท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหารว่าเราจะแก้อย่างไร                                          
          หรือขอความอนุเคราะห์ให้ติดไฟสว่างเพื่อพี่น้องชมรมผู้รักสุขภาพได้มาทำ                       
      กิจกรรมภายใต้สะพานเพื่อไม่ให้ถูกฤดูหน้าฝน ผมขอ ฝากท่านประธานไปยัง                         
        ผู้บริหารและก็ผมคิดว่าท่านผู้อำนวยการสำนักช่างน่าจะจัดการได้เรื ่องนี้                              
        ผมฝากท่านไปทุกๆเรื่องส่วนมากท่านจะทำงานให้อย่างรวดเร็วตรงนี้ผมก็                  
       ขอชื่นชม แต่ขอฝากเรื่องนี้กับท่านประธานด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 
 



๒๔ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบค ุณท ่ านชยากร  ขำคม  สมาช ิ กสภาเทศบาลนคร     
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช ครับ  

 ขอเช ิญท่านธว ัช  ศร ีสมานุว ัตร  สมาช ิกสภาเทศบาลนคร          
นครนครศรีธรรมราช ครับ 
 

นายธวัช  ศรีสมานุวัตร     กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล  เพื ่อนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน                           
             ผมนายธวัช  ศรีสมานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      
    เขตเล ือกตั ้งท ี ่  2 ครับ ขอพูดความในใจส ักน ิดเก ี ่ยวกับเร ื ่องการบร ิหาร                    
    การจัดการเมือง คือ หนึ่งในประเด็นคือเรื่องเดียวเรื่องของกองสาธารณสุข
    และสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับรถดูดท่อนะครับ ตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีฯ     
    ที่หาเสียงแล้วเลือกตั้งกันมา คือตลอดเวลา 3 ปีนี้จะไม่มีน้ำท่วมแต่สิ่งสำคัญ    
    ในการบริหารจัดการน้ำก็คือการรถดูดท่อ การดูดดิน หรือการระบายน้ำ     
    ซึ่งมีความจำเป็นมาก ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ผมได้สอบถาม และดูแลลงพื ้นที่          
    ร่วมกับช่างตลอดเวลาทุกวัน ก็ได้ทราบข่าวว่ารถใช้ได้เพียงคันเดียว แต่ไม่ทราบ
    ข้อเท็จจริงว่ารถนี้ใช้ได้กี่คัน แต่ผมขอกราบเรียนถึงท่านนายกเทศมนตรีฯ 
    ว่าสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการน้ำก็คือ รถดูดท่อ ที่ดูดสิ่งกีดขวางทางน้ำ 
    และอีกนิดนึงครับ Smart City ของเทศบาลนครกำลังดีและกำลังเป็นที่ยกย่อง
    ของ อปท.ท้องถิ่นทั่วไป คือตอนนี้ชาวบ้านร้องเรียนมาเกี่ยวกับเรื่องรถดูดท่อ
    จะข้ึนสีแดงจะขึ้นสีแดงเป็นกองเดียวที่ขาดการแก้ไข ขาดการแจ้งผู้ที่ร้องว่า
    จะเสร็จเมื่อไหร่จะเข้าดำเนินการเมื่อไหร่ แต่สิ่งสำคัญก็คือทุกเรื่องของการ
    บริหารจัดการของเทศบาลนี้ดีมาก ทันตามกำหนดเวลา คือ ไม่เกิน 48 ชั่วโมง    
    แต่พอมาถึงจุดนี้เรื่องการแก้ไข การชี้แจงเกี่ยวกับรถดูดท่อนี้เป็นสีแดง ผมก็
    ขอฝากท่านประธานถึงฝ่ายบริหารท่านนายกเทศมนตรีฯ ช่วยแก้ไขเร่งด่วน 
    เพราะว่าปีนี้ถ้าหากน้ำไม่ท่วมผมจะดีใจมากเพราะว่าบ้านผมน้ำท่วมทุกปี
    ตั้งแต่ท่านนายกเทศมนตรีฯ เข้ามาบริหารน้ำก็จะไม่ท่วมแล้ว ผมก็ไม่ได้รับ
    ความเสียหายไม่ต้องยกของ ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขต 2 ก็มีความสุขและ    
    ดีใจที่ท่านนายกฯ เข้ามาบริหารแล้วน้ำจะไม่ท่วม 
     เรื่องท่ี 2 อีกเรื่องต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับ
    เรื่องกรณีแม่ค้าตลาดท่าม้า ร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อน เกี่ยวกับเรื่องขอ
    ผ่อนผันการจอดรถหน้าตลาด สิ่งสำคัญ ณ ตอนนี้แม่ค้าเกือบ 50 กว่าราย 
    ที่ตลาดท่าม้าดีใจมากที่ท่านนายกฯ รับเรื ่องแล้วดำเนินการ นำเรื่องเข้า     
    ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเมื่อวาน อาจจะแก้ไขได้หรือไม่ได้อย่างไร    
    เขาก็รู้สึกดีใจที่ท่านนายกฯ รับปัญหาเล็ก ๆ จากพ่อค้าแม่ค้า ประมาณ 50 ราย 



๒๕ 
 

    รับมาแก้ไขถือเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหัวใจในการทำงานของสมาชิกสภา      
    เทศบาลทุกคนในเขตเลือกตั้งที่ 2  

     เรื่องที่ 3 อาจจะเป็นปัญหาเล็ก ๆ เกี่ยวกับคนวิกลจริตหรือคนที่
    สติสัมปชัญญะไม่ดี เพราะตอนนี ้ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช         
    มีชาวบ้านโทรมาแจ้งโทรมาร้องเรียนทุกวัน คือมันอาจเป็นปัญหาที่ว่า                
    ไม่ใหญ่ไม่โตแต่มันเป็นความรู้สึกถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน                
    ในเขตเทศบาล แต ่ณ ตอนนี้ผมก็ทราบข่าวว่าทางท่านนายก ฯ และหัวหน้า                       
       ส่วนราชการก็ไม่นิ่งดูดาย ได้ก็ประสานพูดคุยกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ไม่ว่า                          
         จะเป็นพัฒนาสังคม ฝ่ายปกครอง ตำรวจ แต่ผมก็อยากจะฝากว่าขอให้นำ                
          วาระนี้เป็นวาระเร่งด่วนดูแลความปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล               
      เพราะสิ ่งสำคัญกองสวัสดิการสังคมเป็นหน้างานหลักที ่ดูแลเกี ่ยวกับ                        
                     การบริการของคนในชุมชน ขอฝากท่านผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมด้วย                
         ขอบคุณมากครับ 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านธวัช  ศรีสมานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช ครับ  
     ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตอบประเด็น
    ข้อสงสัยของสมาชิกสภาเทศบาลเกี่ยวกับเรื่องรถดูดท่อ ครับ 
  
นายพงษ์ศักดิ์  ศรีรัตน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ     
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านคณะผู้บริหารทุกท่าน 
    กระผมนายพงษ์ศักดิ์  ศรีรัตน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    ในส่วนของรถดูท่อที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดูแลอยู่มีทั้งหมด 5 คัน 
    ใช้การได้อยู่ 3 คันนะครับ มีทบ 88 ทบ 107 ทบ 135 ซึ่งที่มีอาการเสีย 
    คือ ทบ 135 เปลี่ยนสายพาน ส่วน ทบ 88 จริงๆใช้ได้อยู่นะครับ แต่รับ
    แจ้งว่าปั๊มน้ำเสียก็ส่งเข้าซ่อมนะครับ ในส่วน ทบ 107 สแตนบายใช้งานอยู่
     ผมอยากอธิบายในส่วนของอู่ที่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลถามว่าทำไมถึงเข้า
    อู่ธรรมราชนะครับ เนื่องจากว่าเราได้ส่งใบประเมินให้กับทางอู่ทุกอู่ที่ได้มา     
    ขึ้นทะเบียนไว้กับเราแล้วนะครับ แต่เนื่องจากมีเพียงอู่ธรรมราชที่ส่งใบประมาณ
    รายการซ่อมมายังกองนะครับ ซึ่งอู่อ่ืนไม่ไดส้่งใบประมาณรายการซ่อมมายัง
    กองสาธารณสุขฯ ซึ่งถ้าหากว่ามีอู่ไหนที่ส่งมาทางกองสาธารณสุขฯ ก็จะ
    เปรียบเทียบลักษณะรายการของการซ่อม ราคาที่เหมาะสมแล้วก็เลือกเข้าอู่
    ดังกล่าวครับ ขอนำเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบครับ 
 



๒๖ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คลายข้อสงสัยแล้วนะครับ 
     มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดจะอภิปราย
    หรือสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
     ขอเช ิญท ่านสมชาย  โชต ิช ่วง   สมาช ิกสภาเทศบาลนคร           
    นครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายสมชาย  โชติช่วง    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ     
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านคณะผู้บริหาร ตลอดถึง
    หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายสมชาย  โชติช่วง  สมาชิกสภา     
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 4 ครับ กระผมใคร่ขอถาม 

เรื่องหน้าแขวงการทางครับ เพราะได้มีการกันเงินไว้แล้วเมื่อเดือนกันยายน 
2566 และได้ผ่านมติเห็นชอบของสมาชิกสภาเทศบาลอันทรงเกียรติไปแล้ว  
แต่ขณะนี้เวลาก็ได้ผ่านมาหลายเดือนแล้ว ก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าว่าจะได้
เข้าไปทำ เพราะมีชาวบ้านผู้อยู่อาศัยได้เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ถนนก็
ทรุดโทรมลงเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นผมได้รับคำถามจากชาวบ้านมาว่าเมื่อไหร่
จะได้เข้าไปทำได้เข้าไปดำเนินการ เพราะว่าใกล้จะสิ้นปีงบประมาณอีกแล้ว 
ชาวบ้านก็เป็นห่วงกลัวว่าจะไม่ได้ทำ จึงใคร่ขอคำชี้แจงจากคณะผู้บริหาร  
ทุกท่านครับว่าจะได้เข้าไปทำเมื่อไหร่ วัน เวลา ใด ขอบคุณครับ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านสมชาย  โชติช่วง  สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช ครับ  
     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที ่เคารพ           
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ ในส่วนที่ 1 รถดูดท่อ
    ผมจะเข้าไปติดตามด้วยตัวเองนะครับ และจะให้รถแต่ละคันที่ออกปฏิบัติงาน
    ประจำวันนั้นต้องส่งจุดเช็คอินมาว่าเช้านี้อยู่ที่ไหนทั้ง 3 คันที่ปฏิบัติหน้าที่
    อยู่ในขณะนี้ทั้ง ทบ 88 ทบ 107 และ ทบ 135 นะครับ 
     เรื่องท่ี 2 การติดไฟใต้สะพานนครน้อยสำหรับชมรมคนรักสุขภาพ 
    เรื่องนี้สามารถทำได้นะครับ 

 เรื ่องที่ 3 ผู้ป่วยจิตเวชที่เดินทางอยู ่ในเขตเทศบาล ในขณะนี้มี
หลายหน่วยงานเข้ามาช่วยกันและมีการปรับปรุงระเบียบต่างๆให้ทันกับ
สถานการณ ์ซึ่งก็จะแยกเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่อาละวาดมีแนวทางการจัดการที่
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วนะครับ ส่วนแนวทางที่ 2 ก็คือ



๒๗ 
 

ผู้ป่วยจิตเวชที่จำแนกโดยแพทย์ และมีกระบวนการขั้นตอนที่จะต้องร่วมมือ
บูรณาการหลายหน่วยงานนี้เราจะต้องค่อย ๆ ทำไปด้วยกัน เพราะบางคน
ไม่ได้เป็นผู้ป่วยจิตเวช แต่ว่าไม่มีความประสงค์ที่จะอยู่ที่บ้านก็ออกมาอยู่ข้างนอก 
ทำให้ไปติดอยู่ในกลุ่มจิตเวชด้วย  
   เรื่องที่ 4 ถนนซอยหน้าแขวงการทาง ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีฯ 
และผู้อำนวยการสำนักช่างเป็นผู้ตอบประเด็นข้อซักถาม เพราะผมทราบว่า
น่าจะอยู่ในขั้นตอนเริ่มก่อสร้างแล้ว ครับ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชครับ
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ครับ 

 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
รองนายกเทศมนตรีฯ  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ส่วนประเด็น                      
        ของเรื ่องซอยหน้าแขวงการทางในขณะนี้ได้มีการประมูลงานเรียบร้อย                   
               ได้ผู ้จัดซื ้อจัดจ้างแล้ว แต่อยู ่ในขั ้นตอนของการอุทธรณ์ซึ ่งเป็นไปตาม                  
     ระเบียบราชการทางสำนักช่างพยายามเร่งรัดอยู่ เราได้ผู้รับจ้างแล้วแต่ว่า                      
     เป็นกรณีที่มีการอุทธรณ์ตามข้ันตอนกำลังดำเนินการ คาดว่าผลการอุทธรณ์                         
     เรียบร้อยก็น่าจะดำเนินการได้เลยครับ 

  
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราชครับ 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดประสงค์จะ
อภิปราย หรือมีประเด็นข้อซักถามอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
 ขอเช ิญท ่านสมชาย  โชต ิช ่วง  สมาช ิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ครับ 
 

นายสมชาย  โชติช่วง    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ     
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
    กระผมขออนุญาตสอบถามว่าขั้นตอนการอุทธรณ์หมายความว่าอย่างไร     
    ขอคำอธิบายที่ชัดเจนว่ามีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหน อย่างไร ว่าทำถนน
    ทำไมต้องมีการอุทธรณ์ด้วยครับ 
 
 



๒๘ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านสมชาย  โชติช ่วง สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราชครับ 

   ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร                
        นครศรีธรรมราชครับ 
 

นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
รองนายกเทศมนตรีฯ  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู ้ทรงเกียรติ ผมขออนุญาต        
    ให้ผู้อำนวยการสำนักช่างเป็นผู้ตอบประเด็นข้อซักถามชี้แจงระเบียบครับ 
      
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอเชิญผู้อำนวยการสำนักช่าง ตอบประเด็นข้อซักถามครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที ่เคารพ
ผู้อำนวยการสำนักช่าง  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน              
                            ผมนายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน์  ผู้อำนวยการสำนักช่าง ในกรณีท่ีท่านรองนายกฯ               
     ได้นำเสนอต่อสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กระบวนการ                                 
    ขั้นตอนในการอุทธรณ์หมายความว่า เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการยื่นเสนอราคา   
                             เสร็จเรียบร้อยหลังจากท่ีได้ผู้รับจ้างมาแล้ว กระบวนการในการดำเนินการที ่

จะลงนามในสัญญาจ้างต้องเปิดให้บุคคลที่เข้าร่วมในการประมูลราคา มีรายใด                 
ที่จะอุทธรณ์รายดังกล่าวหรือไม่ ระยะเวลาจำนวน 7 วันนะครับ ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ ถ้าไม่มีคนอุทธรณ์เมื่อครบ 7 วันก็จะมีหนังสือแจ้ง
ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างนะครับ หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการ       
ในการดำเนินการของผู้รับจ้างต่อไปครับ  

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักช่าง ครับ ขอเชิญท่านสมชาย  โชติช่วง  
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชครับ 
 
นายสมชาย  โชติช่วง    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ     
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
     ขอขอบคุณมากครับ 7 วันนะครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด
ประธานสภาเทศบาล  ประสงค์จะอภิปราย หรือมีประเด็นข้อซักถามอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 

 ขอเชิญท่านจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ครับ 



๒๙ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เพื ่อนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน                         
                   ท่านนายกเทศมนตรีฯ ฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ  กระผม                         
                   นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช          
    จากเขตเลือกตั้งที่ 3 และเลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช         
    ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ที ่จะพูดใน                    
     หัวข้อวาระอื่น ๆ ณ จุดนี้นะครับ ตามที่กระผมได้เสนอในการประชุมสภา
    เทศบาลครั้งที่แล้วครั้งที่ผ่านมานะครับ ในเรื่องของการดูดล้างท่อพื้นที่             
           ตั้งแต่สี่แยกบ่ออ่างจดสี่แยกนครดีซี วันนี้ผมต้องมาขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ
    ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่              
     20 ดำเนินการเสร็จทั้งสองฟากฝั่งใช้เวลา 4 วันไม่ต่อเนื่อง เหตุที่ไม่ต่อเนื่อง 

  ก็เหมือนกับสภาพที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบกันอยู่ ความสมบูรณ ์
    ของรถก็เป็นปัญหาที่พวกเราได้รับผลกระทบกันทั่วทุกเขตนะครับ ต้องขอบคุณ         
    เจ้าหน้าที่ที ่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จนะครับ และในวันนั้นก็มีสมาชิกสภาเทศบาล            
    จากเขต 3 ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยกัน 3 ท่าน คือท่านทัตพงศ์  โภชนา ,
          ท่านปรีชา พฤกษไพบูลย์  และกระผมจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ เราลงไปให้          
               กำลังใจไม่ใช่แค่เพียงให้กำลังใจ เรายังลงไปดูสภาพหน้างาน พื้นที่ ปัญหา                    
      เพราะรอบที่แล้วผมได้นำเรียนเสนอที่ประชุมว่าในพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่                 
                   เมื ่อฝนตกหนักมักจะมีน้ำเอ่อล้นเป็นประจำ ส่งผลกระทบให้ชาวบ้าน           
                      ในพื้นที่ดังกล่าวเกิดความไม่สบายใจ เกิดปัญหาในการสัญจรซึ่งเป็นถนนที่                   
            ใช้สัญจรหลัก ก็ได้นำเรียนในที่ประชุมแห่งนี้ว่าต้องการให้มีหน่วยงานหลักที่                         
                  เกี่ยวข้องได้ไปสำรวจทางระบายน้ำ หรือสภาพของคูรางระบายน้ำ วันนั้น                                                       
                          เรา 3 คนก็ได้เดินสำรวจพื้นที่ดังกล่าวตลอดสายทั้ง 2 ฟากฝั่ง ในขณะที่เดิน                       
                            สำรวจนั้นก็ได้เยี่ยมเยียนสอบถามพ่ีน้องที่อาศัยในพ้ืนที่ดังกล่าว มีความเห็น                              
                     ที่ตรงกัน ระหว่างสมาชิกสภาเทศบาลกับพี่น้องที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวว่า                       
                      สภาพคูรางระบายน้ำนั้นต้องนำเรียนก่อนนะครับว่าวันนั้นการดูดท่อคูระบายน้ำ                   
               พ้ืนที่ที่ทรายขึ้นมาไม่เกิน 1 ฝ่ามือนะครับ อาจจะมีพื้นที่อุดตันบ้างในบางจุด                   
          ซึ่งมันก็คงจะไม่ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นทุกครั้งที่มีฝนตกหนักนะครับ แต่สภาพ          
          จริง ๆ ที่ชาวบ้านได้พูดคุยกับสมาชิกสภาเทศบาลในวันนั้นหรือที่เห็นในวันนั้น                
                 ก็คือสภาพคูรางระบายน้ำ ในพ้ืนที่ดังกล่าวนั้นเป็นคูเก่า อายุการใช้งานนาน                 
     สภาพความเสื ่อมไม่ว่าจะรางระบายน้ำ คูระบายน้ำก็มีความเสื ่อมมาก                         
     และที่สำคัญคือคูระบายน้ำมีความตื้นเขินอาจจะเป็น เม ื ่ อก ่ อนสม ัยก ่ อน                
                  ต้องฝากไว้นะครับให้กับท่านนายกเทศมนตรีฯ ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่                       
           เกี่ยวข้องนะครับ ถ้ามีการสำรวจเพิ่มพ้ืนที่ในการกักเก็บน้ำในช่วงน้ำฝนมา 



๓๐ 
 

                          ที่จะรอระบายให้มันอยู่ในร่องคูระบายน้ำอาจจะเป็นในวาระต่อไป อาจจะ                           
           สำรวจเข้าโครงการที่จะทำคูระบายน้ำให้มันลึกขึ้นก็ได้ผมขอฝากไว้นะครับ                         
       ขอบคุณครับ 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอบคุณท่านจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ 
     ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ
    ที่จะนำเสนอต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในวันนี้ อีกหรือไม่ครับ                     
    ขอเชิญครับ 
 
นายกฤษดา  เสมอภพ    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติ และฝ่ายบริหาร 

   ที่เคารพทุกท่าน กระผมนายกฤษดา  เสมอภพ  สมาชิกสภาเทศบาลนคร                          
        นครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั ้งท ี ่ 2 ว ันนี ้ผมก็ได ้ร ับคำตอบจาก                         
                 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมว่ารถเสีย 3 คัน ใช่หรือไม่                         
         หรือว่าทั้งหมดครับ ก็ขอบคุณในคำชี้แจงครับ ถ้าสะดวกอย่างไงขอเชิญผู้ที่มี                         
                    ส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่หน้างานกับพวกเราบ้างครับผม ขอบคุณครับ 
  

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอบคุณท่านกฤษดา  เสมอภพ  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ  
     ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ
    ที่จะนำเสนอต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในวันนี้ อีกหรือไม่ครับ                     
    ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
    ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
    ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันนี้ ได้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้ว      
    ในโอกาสนี้ กระผมในนามของสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ
    ท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านรองนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล 
    ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือกับสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราชเป็นอย่างดี สำหรับวันนี้กระผมขอปิดประชุม ครับ 

 
เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 
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